



Tháng Một, 2023

Xin chào tất cả nhân viên, gia đình và cộng đồng,

Chào mừng đến với năm 2023! Vào thời điểm này trong năm, mọi người thường được truyền cảm hứng để cam kết thực hiện các mục tiêu và hình dung những gì sẽ diễn ra nếu như chúng ta bắt tay vào thực hiện. Khi các học sinh trở lại lớp học, chúng tôi đang tập trung vào các mục tiêu đã được xác định và thực hành các chiến lược phù hợp để đáp ứng các mục tiêu đó. Công việc của chúng tôi được hướng dẫn dựa trên Kế hoạch Chiến lược và bắt nguồn từ cam kết trang bị cho mỗi học sinh những công cụ các em cần để thành công trong cuộc sống sau khi tốt nghiệp.

Giống như các học sinh trên mọi miền đất nước, chúng tôi biết rằng các em học sinh FW vẫn đang đối mặt với những thách thức do đại dịch COVID-19 và có thể được hưởng lợi ích từ sự hỗ trợ bổ sung trong việc học tập và cảm xúc xã hội để đạt được thành công. Để hỗ trợ điều này, chúng tôi đang cung cấp thêm nhiều sự hỗ trợ bổ sung cho các em. Ngoài việc dạy và học diễn ra trong lớp học hàng ngày:

- Đầu tháng này, chúng tôi đã khởi động buổi học Cộng đồng Học Sinh Thứ Bảy đầu tiên của năm học. Chương trình kéo dài 5 tuần này giúp các học sinh lớp 5 và lớp 8 tiếp cận với các khóa học bổ sung, cũng như các môn tự chọn và thời gian tư vấn dành riêng để hỗ trợ sự phát triển về mặt cảm xúc xã hội.
- Chúng tôi đang tiếp tục cung cấp dịch vụ dạy kèm miễn phí cho tất cả học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 thông qua Tutor.com và hỗ trợ miễn phí sức khỏe về mặt tinh thần cho học sinh từ 13 tuổi trở lên thông qua Talkspace.
- Điểm mới trong năm nay, các học sinh lớp 8 cũng có quyền sử dụng Clayful, một công cụ để hỗ trợ các học sinh khi các em định hướng ở trường trung học cơ sở và chuyển tiếp lên trung học phổ thông.
- Chúng tôi cũng đang bắt đầu một nhóm dạy kèm FWPS hoàn toàn mới do tình nguyện viên hướng dẫn để mở rộng cơ hội cho các học sinh.

Đây chỉ là một vài trong số các biện pháp bổ sung mà chúng tôi đang thực hiện để hỗ trợ các em trong năm nay, bên cạnh chất lượng giảng dạy mà chúng tôi cung cấp trong các lớp học. Vui lòng đọc thêm về các sáng kiến và lễ kỷ niệm trên các trang của bản tin này.

Chúng tôi biết rằng trường học không thể làm điều đó một mình và chúng tôi coi trọng gia đình và cộng đồng như những đối tác quan trọng. Cùng nhau, chúng ta có thể làm được nhiều hơn những gì chúng ta có thể làm riêng lẻ. Nếu quý vị muốn tham gia và đóng góp thời gian của mình cho học sinh của chúng tôi thông qua dạy kèm, tình nguyện, cố vấn hoặc bằng những cách khác, hãy cho chúng tôi biết bằng cách truy cập [www.fwps.org/GetInvolved](http://www.fwps.org/GetInvolved).

Tôi mong muốn được tiếp tục làm việc cùng nhau để giúp tầm nhìn của chúng ta về những gì có thể thực hiện và biến nó thành hiện thực cho các học sinh của chúng ta!

Trong sự cộng tác,

Dr. Dani Pfeiffer, Superintendent